

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
เทศบาลตำบลศาลาด่าน

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล ประธานที่ประชุม กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และ  
ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

- ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน ๓ ราย ขอ  
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเทศบาลตำบลศาลาด่าน และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก็มีพนักงาน  
เทศบาลที่จะโอน จำนวน ๓ ราย คือ นายกิตติศักดิ์ หิริญ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล นางขวัญใจ พงศ์  
รัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด นางเยาวลักษณ์ พรหมศร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และจะมี  
การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล โดยให้สับเปลี่ยนกับปลัดเทศบาลตำบลปลาย  
พระยานายอำนวย สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยให้สับเปลี่ยนตำแหน่งกับ  
นายกิตติศักดิ์ หิริญ ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน และได้รับแจ้งหนังสือจากจังหวัดว่าจะมีการ  
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน  
เทศกิจ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการทำหนังสือขอความเห็นชอบไปยัง  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีโครงการเจ็ดวันอันตรายก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วม  
ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณงานท่องเที่ยวที่ได้เดินทางร่วมงาน  
๑๕๐ ปีจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ไปดูรูปแบบศึกษาการจัดกิจกรรมกับคนจำนวนมาก แสง สี เสียง เวที  
วิธีการเพราะเราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเมืองกระบี่มีจุดขายเรื่องของการท่องเที่ยว  
ดังนั้นงานอีเวนต์ต่างๆจะต่างกันไม่มาก เราก็มีกิจกรรมโครงการของเราซึ่งอาจจะไม่ใช่โครงการ  
ใหญ่เหมือนของจังหวัดกระบี่แต่เราก็สามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดงานกิจกรรม  
โครงการของเราได้

- ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องของเครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์กำลังคน ขอให้  
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ และการออกเหตุแต่ละครั้งก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราป้องกันความปลอดภัย  
ของตัวเองด้วย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่  
และในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีเวลาก็ต้องให้มีการฝึกเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ขอขอบคุณท่านรองปลัด นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ที่ได้มอบรถเข็นผู้พิการสำหรับผู้ป่วยให้กับ  
เทศบาลตำบลศาลาด่านเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ/ดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเสนอในที่ประชุมพิจารณา/ทราบ

นายสุกฤษฎีพงษ์ วจเจติย์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านคนที่ ๑ เรียนประธานที่ประชุม และพนักงานทุกคน ก็ขอยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้างบประมาณใหม่เรื่องเทศบัญญัติฝากผู้รับผิดชอบฝ่ายอำนวยการหรือฝ่ายปฏิบัติไปดูนโยบายของนายกฯ ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายแล้วเราต้องทำงานในเชิงรุก ที่ผ่านมาสองปีเราทำงานเชิงรับมาตลอดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ระเบียบหรือคำสั่งของผู้ว่าต่างๆ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างเต็มที่ และฝากหัวหน้าสำนักปลัดเรื่องบริหารมีผู้ร้องเรียนมายังผมว่ามีผู้ปฏิบัติงานบริหารเมื่อลงพื้นที่เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุได้พาเด็กไปด้วยซึ่งมองว่าไม่สมควรและอาจจะเป็นผลเสียกับผู้สูงอายุด้วย และให้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของบริหารว่ามีผู้ช่วยหรือผู้สูงอายุที่ดูแลจำนวนกี่คน เป็นอย่างไรบ้าง ทำอะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบ และในส่วนของงานท่องเที่ยวให้ไปดูว่าในช่วงหลังจากนี้ในแผนงานของเรามีงานโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง ให้เสนอมาอย่างผม เพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาแนวทางต่างๆเพื่อที่จะได้จัดทำโครงการ เนื่องจากวันที่ ๒๔ นี้กระผมจะเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกนายกท่องเที่ยวเกะลันตา เราจะเปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเรามีกิจกรรมหรือโครงการอะไรบ้างในช่วงนี้ช่วยดูในเทศบัญญัติ และประกาศของจังหวัดว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถมาจัดโครงการกิจกรรม ในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยว ฝากทุกท่านตอนนี้เค้ามองว่าเราเนี่ยเฉยฝากทุกส่วนให้ดูแผนงานว่ามีงานอะไรบ้าง อยากให้นโยบายก่อเกิดมีการจัดกิจกรรมโครงการให้กับพี่น้องประชาชนบ้าง อย่างน้อยได้นำเสนอในที่ประชุม ตอนนี้ในส่วนของงานที่ผมรับผิดชอบก็ได้ติดตามว่ามีอะไรบ้าง และอีกอย่างหนึ่งเมื่อขึ้นเทศบัญญัติใหม่ให้ทุกส่วนฝ่ายอำนวยการคิดไว้เลยแล้วก็นำเสนอว่าโครงการนี้นายกเข้ากับนโยบายใดบ้างที่ผ่านมาเราทำงานสปสข. โดยใช้งบของสปสข. ฝากผู้รับผิดชอบช่วยดูโครงการเดิมที่เราได้ดำเนินการไปแล้วที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านให้นำมาดำเนินการทั้งหมด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่ต้องดูแลที่เขียนไว้ในเทศบัญญัติช่วยบอกกล่าวด้วยว่าทำไมเพราะอะไรถึงยังไม่ได้ดำเนินการช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย และงานลอยเรือเมื่อก่อนเราเคยเขียนชื่อโครงการงานซีเรือแลเล จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเปิดการท่องเที่ยวฝากงานท่องเที่ยวให้ช่วยไปดูด้วยว่าจะจัดได้เมื่อไหร่อย่างไร ให้ดำเนินการได้เพื่อเตรียมความพร้อมติดขัดอะไรหรือเรื่องงบประมาณก็ให้ไปปรึกษากองคลังว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่อย่างไร ให้เขียนโครงการถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนจะได้หาทางแก้ไขร่วมกัน และในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ไปดูในเรื่องของการจัดระเบียบเรียบร้อยในการนอนกลางวันของนักเรียนว่าต้องมีระยะห่างเท่าไรหรืออย่างไรให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด และงานจัดเก็บรายได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากปัจจุบันมีชาวปลอมมากมายในโซเชียลต่างๆ ในเรื่องของการชำระภาษี การยกเว้นภาษีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ถูกต้อง ไม่บิดเบือน การพูดคุยกับผู้เสียภาษีจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีธุรกิจเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกัน การประเมินจำนวนเงินที่ต้องชำระก็เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์ประเมินมา เราเองไม่ใช่ผู้กำหนดอัตราภาษี เพียงแต่ทำตามหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด แต่ถ้าท่านไม่เสียภาษีเราก็ต้องดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ก็ขอให้ชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกันครับขอบคุณครับ

**ที่ประชุม** รับทราบ/ดำเนินการ

นางสาวสุดารัตน์ สุรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่าน กองคลังก็ขอรายงานการดำเนินงานช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยอดรายรับ ๓๓,๓๖๒,๘๑๕ บาท รายจ่าย ๒๗,๔๘๘,๖๑๖ บาท มีหนี้ผูกพันรอการจ่ายอยู่ที่ ๒,๘๘๐,๒๓๑ บาท งบประมาณคงเหลือจากจ่าย ๒,๘๓๐,๙๖๘ บาท ตอนนี้สถานการณ์คลังไม่ติดลบแล้ว เราสามารถใช้จ่ายในงบประมาณได้แต่ขอแจ้งทุกกองทุกส่วนถึงเราจะไม่ติดลบแล้วเราก็อ่าพึ่งเปิดขออนุมัติการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์มาทั้งหมด ช่วยทยอยจ่าย

และให้สอบถามสถานการณ์คลังก่อน เพื่อให้เราจากมีเงินใช้เพียงพอจ่าย จะได้ไม่เกิดการขาดดุล สิ่งที่จะนำเรียนอีกอย่างคือรายงานการเงินของเงินโครงการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพประจำตำบลศาลาด่านมีรายรับทั้งปียอดยกมา ๕๑๗,๖๒๗ บาท รวมเงินอุดหนุนที่ได้รับมาทั้งปีแล้วเป็นยอด ๙๐๔,๓๒๖ บาท หักค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว ๔๖๓,๗๔๒ บาท มีเงินคงเหลือ ๔๔๐,๕๘๔ บาท และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกสามโครงการอยากให้แยกประเภทโครงการที่จะดำเนินการ โดยจะมีโครงการประเภทที่สอง โครงการเงินสนับสนุนองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ยังมีเงินเหลือจ่าย ๑๔๑,๙๐๑ บาท และโครงการประเภทที่สาม สำหรับอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๑๔๙,๓๕๐ บาท ส่วนประเภทที่ห้า สนับสนุนเกี่ยวกับภัยพิบัติและโรคระบาดอีก จำนวน ๙๐,๕๖๗ บาท คือเงินที่เหลืออีกสามโครงการ ให้เรามากระจายดำเนินการในสามประเภทกิจกรรม ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ

#### ที่ประชุม รับทราบ

**นายปรีชา ฤทธิจรูญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน** เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของงานของงานกองช่างตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่มีงานควบคุมงาน ๔ โครงการหลักๆ ถนนสามแยกบ่อขะสะพานไทร ถนนสายคลองดาว ถนนสายพระแอะแยกบ่อขะ และถนนสายหน้าบ้านนายหลงหาด และปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหิเียง และจะมีงานที่อยู่ในขั้นตอนประเมินราคากลางอยู่ ๒ โครงการ โครงการปรับปรุงคลองโตะเสียด หมู่ที่ ๕ และโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน จะเป็นงานรั้วด้านข้างและงานโรงรถ และงานที่กำลังตรวจสอบแบบปรับปรุงรายการใหม่ ๒ โครงการ โครงการถนนสายสะพานไทรบ่อขะ ที่ต่อจากของอบจ. ๘๐๐ เมตร และก่อสร้างฟุตบาททางเท้าที่บ้านโนไร่ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแบบรูปรายการและงานเทศบัญญัติของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนของการวางแผน เพื่อสำรวจออกแบบ สำหรับงานของกองช่างก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ

#### ที่ประชุม รับทราบ

**ประธาน** ขอขอบคุณมากครับจะเห็นว่างานกองช่างเป็นงานที่หนักและกำลังคนน้อย ต้องมีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในงาน ทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับงานพัสดุด้วย ตอนนี้ในงานพัสดุเราก็มีพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุเพิ่มอีกจำนวน ๒ รายก็ขอให้น้องๆได้เรียนรู้งานจากพี่ๆที่ทำงานพัสดุอยู่ปัจจุบัน สิ่งที่ยอยากฝากในงานของโยธาได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาว่ามีรถขนขยะขั้วรถผ่านเส้นทางนี้ได้ไปเหยียบแบบที่ได้วางไว้และมีเหล็กยาว ด้วยน่าจะมิชูดใต้ท้องรถ เราสามารถหาได้ ก็ได้แจ้งไปทางผู้รับเหมาแล้วว่ารถขนขยะที่ใช้เส้นทางนี้จะมีสองที่ คือ ของเกาะลันตาใหญ่และศาลาด่าน ถ้าเป็นรถขยะของเราที่ช่วยแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้หรือให้เปลี่ยนเส้นทางอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็สามารถใช้เส้นทางนั้นได้ ทางนายกเองก็ได้ประสานไปยังเทศบาลเกาะลันตาใหญ่แล้วเบื้องต้น

#### ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

**นางสาวอันทพร เลขมาศ พนักงานจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมา** เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกคน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีแผนงานประจำเดือนที่ได้จัดทำไว้แล้วมีการติดแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้หน้าห้องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเดือน และงานป้องกันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมออกเหตุเมื่อได้รับแจ้ง จึงมีการจัดเวรยามแต่ละเดือนโดยแบ่งเป็นช่วงกลางวันและกลางคืนเพื่อพร้อมที่จะออกพื้นที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ

#### ที่ประชุม รับทราบ

**นายสมจิตต์ หิงษาชู ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค** เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกฯ รองปลัด หัวหน้าส่วน ปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่านทุกคน ในส่วนของงานเทคนิคได้ปฏิบัติงานจัดระเบียบพื้นที่สองข้างทางทางเดินทางจักรยานตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ที่ผ่านมาพบผู้ฝ่าฝืนจำนวน ๕ รายดังนี้ มีการติดตั้งป้าย

วางป้ายห่างจากขอบถนนน้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย จอดรถบนทางเท้า จำนวน ๓ คัน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบในการติดตั้งป้ายบนทางสาธารณะและขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆให้อยู่ที่จุดที่เหมาะสมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทัศนียภาพและการใช้รถใช้ถนนตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในส่วนของพื้นที่ชายหาดสาธารณะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของงานเทคนิคก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

## ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวธัญลักษณ์ ประดิษฐ์พัชรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนและครอบครัวศาลาด่าน สำหรับสำนักปลัดมีโครงการที่อยู่ในห้วงเวลาของรอบหกเดือนจากนี้ไป จะมีกิจกรรมทั้งหมดสำหรับงานท่องเที่ยวมีสองกิจกรรม คือ โครงการอบรมภาษา และการศึกษาดูงานของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทุ่งห้วยเพ็งซึ่งอยู่ระหว่างร่างโครงการและจะนำเสนอปฏิทินงานอีกครั้งในที่ประชุมคณะผู้บริหาร ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพ็งเสร็จสิ้นไป คือ งานเก็บทุน โครงการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคืออบรมอพพร.ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เดิมมีจำนวน ๙๓ คน ที่อยู่ในทะเบียนของอพพร.ที่อบรมไปแล้วสองรุ่น สัดส่วนของการกำหนดจำนวนอพพร. ไม่ต่ำกว่า ๒% ของจำนวนประชากร ซึ่งของเทศบาลตำบลศาลาด่าน อยู่ที่ ๑๓๙ คน คาดว่าจะได้ประมาณ ๕๐ คน สำหรับงานสาธารณสุขโครงการที่จะดำเนินการในรอบหกเดือนหลังนี้ตามแผนการดำเนินงานจะมีโครงการบ้านน่าอยู่สุดใส จะเป็นลักษณะของการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านที่ได้รับนโยบายมา จะนำไปสู่การประกวดหน้าบ้านน่ามองในปีถัดไป จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจัดทำทุกปีจะสอดคล้องกับโครงการบึงกลีนึงเดียวที่จะจัดอบรมและนัดรวมกลุ่มเพื่อไปทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เราได้ทำกันมาร่วมกันอยู่แล้ว ก็เหลือเวลาประมาณห้าเดือนหลัง สำหรับกองทุนสปสข.ตั้งเป้าหมายของการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายให้ได้ ๘๐% ในปีงบประมาณนี้ ก็มีการร่างรายการที่จะเข้าในที่ประชุมแล้ว มีการกำหนดในที่ประชุมแล้วคาดว่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ตามที่ดูคร่าวๆมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในของกองทุนเอง และสำหรับงานสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ระหว่างการวางแผนจัดทำปฏิทิน และโครงการสำหรับการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ตามที่ท่านนายกฯได้มอบนโยบายไว้อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการจัดทำปฏิทิน และมีโครงการจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดช่วงฤดูมรสุมที่ทำกันมา และในส่วนของงานเทคนิคจะอยู่ดูแลท่าเรือและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลศาลาด่านในพื้นที่สองข้างทางและบริเวณชายหาด ซึ่งได้ปฏิบัติตามแผนงานซึ่งทางเทคนิคเองก็มีแผนงานที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานตามแผนงาน มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของเทศบัญญัติปี ๒๕๖๖ ปฏิทินจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖ ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมโครงการรายละเอียดรายรับรายจ่ายของสำนักหรือส่วนต่างๆ เพื่อรวบรวมที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกระบวนการนี้ต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นก่อนพฤษภาคมซึ่งเบื้องต้นได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ได้นำรวบรวมโครงการภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้มีเวลาในการประมวลวิเคราะห์โครงการต่างๆ รายรับ รายจ่าย เพื่อนำเสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ก็จะนำเสนอร่างสำหรับท่านนายกเพื่อที่ท่านนายกจะได้พิจารณาร่างกลั่นกรองและร่างเสนอสภาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสภาจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ นั่น คือ ส่วนของการจัดทำเทศบัญญัติ และสำนักปลัดเองมีหลายหลายงานที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกกิจกรรมสามารถปฏิบัติงานได้ไม่ซ้ำซ้อนทั้งในด้านของเวลาและบุคลากร ถ้างานไหนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีวางแผนแบ่งทีมกัน ส่วนใหญ่กิจกรรมต่างๆจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมทั้งองค์กรต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ส่วนสำหรับที่จะฝากไว้เรื่องของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน LPA ตอนนี้อย่างไม่ได้รับกำหนดการลงตรวจขอให้ทุกกองได้รวบรวมเอกสารให้เรียบร้อยในเบื้องต้นก่อน สำหรับสำนักปลัดก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

## ที่ประชุม รับทราบ

**ประธาน** ก็ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเป็นที่ทราบกันดีว่าสำนักปลัด ในงานถ้าไม่ขึ้นกับ กองอื่นก็จะขึ้นกับสำนักปลัดซึ่งถือว่ามีงานเยอะมากและมีงานรับผิดชอบที่เยอะพอสมควร ถ้าฟังจากรายงานเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการอบรมภาษา นั้นถ้าให้ดีกว่าให้มีการอบรมก่อนเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยว การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆก็ขอให้แต่ละส่วนพิจารณาในเรื่องที่จำเป็นอยากให้อบรมในเรื่องของทักษะที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดอยากให้เราเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการที่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมอบรม และสิ่งที่อยากฝากไปดูเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวให้มาคุยในรายละเอียดในระดับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนว่าถ้าเราจะไปศึกษาดูงาน อยากให้ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ และจะพูดคุยหารือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นของเราที่จะต้องทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการร่วมกันในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะพังที่มีการบริหารจัดการขยะเป็นอย่างดี ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่จำเป็นต้องไปศึกษาดูงาน และในเรื่องของการศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการท่าเรือการจัดเก็บว่ามีการจัดเก็บอย่างไรทางนายกเองก็ได้พูดคุยกับทางกรมธนารักษ์ว่าหากดำเนินการเสร็จ ให้กรมเจ้าท่ารับส่งมอบให้กรมธนารักษ์ เพราะเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงของการเปิดการท่องเที่ยว หากทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลศาลาด่านทางเทศบาลจะได้บริหารจัดการตรงนี้เพื่อให้มีรายได้กับเทศบาลด้วย และในเรื่องของการเปิดสถานธนาบาลของเทศบาลตำบลศาลาด่านทางเทศบาลเองก็จะมีรายได้จากการรับจำนำ และชาวบ้านเองผู้ที่มีความเดือดร้อนก็สามารถมาจำนำสิ่งของที่สถานธนาบาลได้ และเป็นการช่วยเหลือประชาชนช่องทางหนึ่ง อาจจะดำเนินการได้อีกสามสี่ปีข้างหน้าอย่างน้อยเราก็ได้นับหนึ่งแล้ว และในเรื่องของการดำเนินการโครงการสปสช. ที่เราได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้ ๘๐% ถ้าได้เกินเป้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ในอนาคตเราอาจจะนำโครงการสปสช. เสนอเพื่อเข้าประกวดซึ่งมองว่าไม่ยากเป็นงบประมาณที่เค้าให้เราได้อยู่แล้ว

## ที่ประชุม รับทราบ

**นางสาวอนุรีย์ แฉียงแรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา** เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนและพี่น้องครอบครัวศาลาด่านทุกคน สำหรับกองการศึกษาเป็นการแจ้งเพื่อทราบเนื่องจากว่าเดือนมีนาคมไม่ได้รายงานการดำเนินงานก็ขอรายงานในเดือนนี้ ในเดือนมีนาคม ในวันที่ ๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ทางกองศึกษาก็ได้ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนทั้ง ๗ ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มีเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๑๙๗ คน ภารกิจดังกล่าวก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของระบบ LEC ของศูนย์เด็กเล็กจะทำการบันทึกข้อมูลในระบบ สิ้นสุดในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียนตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงสองเดือนนี้ จำนวนสุทธิของเด็กนักเรียนในวันที่ ๑๐ มิถุนายนนี้ ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และในเดือนมีนาคมก็ได้ลงประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานศึกษาเด็ก ประถมวัย ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นประธาน โดยได้ลงประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ตามมาตรฐานมีทั้งหมด ๓ มาตรฐาน ๑๙ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานที่ ๒ ด้านการพัฒนาครูและเด็ก ส่วนมาตรฐานที่ ๓ ด้านคุณภาพเด็ก โดยทั้ง ๗ ศูนย์ ก็ได้ทำการประเมินไปแล้วโดยอยู่ในเกณฑ์ผ่านทั้งหมด และในเดือนเมษายนในคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกสมศ. ก็ได้ลงประเมินไปแล้วเป็นการประเมินแบบออนไลน์ ในระยะที่หนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ผลออกมาอยู่ในระดับดีทุกศูนย์ และจะมีการประเมินในระยะที่สอง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคมถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะเป็นการประเมินออนไลน์เช่นเดียวกัน จะเป็นการย้อนการทำงานของเราตั้งแต่ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๓ ซึ่งทุกศูนย์กำลังรายงานข้อมูลต่างๆให้กับสมศ.อยู่ กำหนดการเปิดเรียนและจะมีการเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองการบริหารจัดการในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดเรียนหนึ่งสัปดาห์ ก็จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก็ขอแจ้งเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และจะมีการประกาศจากเทศบาลอีกครั้ง ในเดือนเมษายนในการทำงานก็ได้ประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานครู ที่เป็นข้าราชการ จำนวน ๑๐ ท่าน และที่เป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๖ ท่าน และเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้รายงานให้ท่านผู้บริหารรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเรื่องของงานอื่นๆในกองศึกษาก็ได้ดำเนินการไปตามปกติ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกองการศึกษาได้

เบิกจ่ายในส่วนของโครงการถือศีลอดให้กับมัสยิดทั้ง ๕ มัสยิด เป็นที่เรียบร้อยแล้วและของหน่วยสอบที่ ๔๙ อีกหนึ่งโครงการเรียบร้อยแล้ว และในเรื่องของแผนการดำเนินงานของเดือนข้างหน้าทางกองการศึกษาที่ทางหายในเรื่องของโครงการมาปีสองปีแล้ว ทางท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีก็ได้เข้ามาพูดคุยและบอกกล่าวการจัดโครงการกีฬาเทศบาลด้านภยยาเสพติด ในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งทางกองการศึกษาก็ได้ดูงบประมาณและทำบันทึกข้อความตั้งจ่ายรายการใหม่ให้กับทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คิดว่าน่าจะจะได้จัดโครงการกีฬาเทศบาลในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน งานกองการศึกษาที่ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

### ที่ประชุม รับทราบ

นางสาววัชราวลี แก้วปึกษา ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกคน สำหรับงานท่องเที่ยวขออนุญาตอัปเดตในส่วนของการกิจตอนนี้ก็มีภารกิจร่อยุ่เวรทำเทียบเรือ เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเก็บสภิตินักท่องเที่ยวเข้า-ออก ในส่วนของเทศกาลก็ได้มาช่วยในการจัดระเบียบรถแท็กซี่และบริการต่างๆ ปัจจุบันเราก็ได้ปรับบริบทในการทำงาน เนื่องจากคำสั่งของจังหวัดระบี่ที่ให้อุบัติภัยในส่วนของการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ก็ได้มีการปรับในส่วนนักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาในการลงชื่อลงทะเบียนต่างๆโดยให้เก็บสภิตินักท่องเที่ยวเพียงเท่านั้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น และไม่เสียเวลาในการมานั่งรอเรือ และในส่วนของการกิจที่สองการดำเนินโครงการจริงๆ ก็ได้ได้เสียสละไปไหน ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับทางฟิอาร์ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนื่องจากโครงการอบรมภาษาที่จะจัดจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ ก็ได้ไปปรึกษากับทางฟิอาร์ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและได้รับคำแนะนำและมุมมองที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับโครงการ คือการส่งเสริมให้เพิ่มบุคลากรที่จะสามารถเล่าเรื่องราวของศาลาด่านและเกาะลันตาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเข้าใจเรื่องราวของศาลาด่านและเกาะลันตามากขึ้น และได้ช่วยติดต่อประสานงานวิทยากรให้ ตอนนี้ก็รอทางวิทยากรปรับหลักสูตรและจะนำมาลงในตัวโครงการและก็นำเสนอโครงการต่อไป คาดว่าโครงการนี้น่าจะสามารถจะได้ในช่วงกลางถึงปลายมิถุนายน และโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งตามแผนงานเราจะเดินทางไปศึกษาดูงานในช่วงของกรกฎาคมแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกับทางผู้นำชุมชนได้เนื่องจากติดภาระก็ติดต่อไปหลายครั้งแล้วก็ได้มีการเลื่อนนัด จะได้สอบถามทางผู้นำชุมชนว่าเป้าหมายที่จะต้องการศึกษาดูงานที่ไหนและสามารถนำปรับมาใช้กับทุ่งหยีเพ็ง ได้ในส่วนของการการไปศึกษาดูงานทำเทียบเรือก็ได้พูดคุยกับทางท่านรองนายกคนที่หนึ่งว่าจะไปที่ปากบาราและ กำมะลังจังหวัดสตูล ก็ขออนุญาตรอกการอัปเดตจากทางผู้บริหารอีกครั้ง สำหรับงานท่องเที่ยวก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

### ที่ประชุม รับทราบ

#### ประธาน

สอบถามที่ประชุมแล้วทุกคนไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอแจ้งแล้ว จึงดำเนินการปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายสุกรี แข็งแรง) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

อาทิตยา.

(นางสาวอาทิตยา ทิพย์รุ่งโรจน์) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล



(นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล) ประธาน

นายกเทศบาลตำบลศาลาด่าน